




# สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

31 พฤษภาคม 2567



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>นโยบาย</b></p> <p><b>แก้ปัญหายาเสพติด</b></p> <p><b>แอบอ้างชื่อร้านค้าส่งกัญชา</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ ch7</p> <p>- ร้านขายอุปกรณ์มวยไทย ซูเปอร์เอกซ์พอร์ตช็อป เข้าแจ้งความที่ สน.โชคชัย เพื่อให้ดำเนินคดีกับชาวต่างชาติที่แอบอ้างชื่อและที่อยู่ของร้าน ส่งกัญชาไปต่างประเทศ แต่ที่ร้านรู้เพราะพัสดุถูกตีกลับมา 9 ชิ้น โดยผู้กำกับการ สน.ลาดพร้าว สั่งการให้เร่งสอบสวนผู้บริหารร้านค้าที่ถูกแอบอ้าง พร้อมกับส่งกัญชาไปตรวจพิสูจน์ และดำเนินการเอาผิดตามกฎหมาย ทั้งนี้ประมวลกฎหมายยาเสพติด และประกาศของ รมว.สร. ไม่มีความผิดในข้อหาส่งออกและนำเข้า แต่การส่งออกและนำเข้าจะอยู่ภายใต้ พ.ร.บ.ศุลกากร กรณีนี้อาจผิดที่สำแดงเท็จว่าเป็นอุปกรณ์มวย ส่วนกรณีส่งออกช่อดอกจะต้องขออนุญาตจากกรมการแพทย์แผนไทยฯ ก่อนจึงจะส่งออกได้ สำหรับส่วนอื่นของกัญชาไม่อยู่ในอำนาจกรมการแพทย์แผนไทยฯ แต่อาจผิดกฎหมายประเทศปลายทางได้</p> <p><b>เห็ดขี้ควาย</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ผจก., มติชน, thebangkokinsight, thailandplus)</p> <p>- นพ.วิฑิต สฤทธิชัยกุล รองเลขาธิการ ออย. เผยจากข่าวการจับกุมผู้ต้องหาลักลอบเพาะเห็ดขี้ควายเพื่อจำหน่าย พร้อมเปิดคอร์สสอนวิธีการกินนั้น เกรงจะมีผู้เข้าใจผิดมากขึ้นจนเกิดอันตรายได้ เพราะเห็ดขี้ควายมีสารออกฤทธิ์ไซโลไซบิน มีอันตรายทำให้เคลิบเคลิ้ม บ้าคลั่ง ประสาทหลอน ผู้เสพยาถึงจำคุก ส่วนผู้ผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือครอบครอง มีโทษทั้งจำและปรับ</p>	
<p><b>สร้างขวัญกำลังใจ</b></p> <p><b>แก้ปัญหาขาดแคลนพยาบาล</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (ไทยรัฐ, สยามรัฐ, มติชน) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, ฐานเศรษฐกิจ, thaigov, prd., thecoverage, hfocus)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สร. กล่าวตอนหนึ่งในการประชุมวิชาการ “ก้าวสู่ทศวรรษที่ 4 สภาการพยาบาล : บริการพยาบาลนิยามใหม่เพื่อคนไทยสุขภาพดี” ถึงปัญหาพยาบาลขาดแคลน ว่า เตรียมหารือสภาการพยาบาล 31 พ.ค.นี้ ทั้งความก้าวหน้า ค่าตอบแทน ภาระงาน ค่าเสี่ยงภัยโควิดที่ยังได้ไม่ครบ พร้อมตั้ง อสม. ช่วยแบ่งเบาภาระงานพยาบาล ส่วนประเด็นการทำร่างกฎหมายเพื่อขอแยกตัวออกจาก ก.พ. ไม่ยาก แต่ต้องมีข้อมูลและจัดทำแผนให้ครบถ้วน ยกตัวอย่าง ก.ศร. ยังทำได้</p> <p>- ดร.กฤษดา แสงวดี อุปนายกสภาการพยาบาลคนที่ 1 กล่าวว่า สิ่งที่สภาการพยาบาลจะให้ข้อมูลแก่ รมว.สร.และรัฐบาล คือ สถานการณ์การทำงานของพยาบาล ความขาดแคลน และความต้องการการสนับสนุน</p>	
<p><b>สถานชีวาภิบาล</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ hfocus</p> <p>- พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า สถานการณ์ด้านสุขภาพของพระวราสและพระสงฆ์ เสียชีวิตจากโรคมะเร็ง โรคหลอดเลือดสมอง อุบัติเหตุ และโรคหัวใจขาดเลือดเพิ่มขึ้น ในปี 2564 พบพระอาพาธระยะท้าย 9,655 รูป กรมการแพทย์ จึงได้ตั้งกฤษฎีกาชีวาภิบาลดูแลพระสงฆ์อาพาธระยะท้าย สอดคล้องกับนโยบาย สร. ในโครงการสุขภาพคนไทย เพื่อสุขภาพประเทศไทย พร้อมจัดประชุมวิชาการ ชีวาภิบาล สร้างสุขภาวะ พระสงฆ์ไทย ในรูปแบบออนไลน์ และออนไลน์ระหว่างวันที่ 30 – 31 พ.ค. 67 ณ ห้องประชุมสลากกินแบ่งรัฐบาล ชั้น 9 ตึกกัลยาณีวัฒนา โรงพยาบาลสงฆ์</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>ทุกคนปลอดภัย</b></p> <p><b>ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (ไทยรัฐ, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, สยามรัฐ, ไทยโพสต์, กท.ธุรกิจ, ch3plus, TNN, thebangkokinsight)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. เปิดเผยหลังเป็นประธานการประชุมคกก.การแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ว่า ที่ประชุมได้หารือถึงปัญหาและสมรรถนะของระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ทั้งเรื่องความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการ ซึ่งพบว่าผู้มีผู้ป่วยฉุกเฉินเสียชีวิตนอก รพ. ปีละ 1 แสนคน สาเหตุจากการขาดแคลนกำลังคนของหน่วยงานในพื้นที่ คุณภาพไม่ถึงมาตรฐาน และยังขาดหน่วยปฏิบัติการแพทย์อีกถึง 3,312 แห่ง จากทั้งหมด 7,255 แห่ง เตรียมแก้ปัญหาเสนอ ครม. จัดระเบียบรถฉุกเฉินพร้อมตั้งเบอร์ฉุกเฉิน เพิ่มความสะดวก สร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชน</p>	
<p> <b>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</b></p>	
<p><b>วันงดสูบบุหรี่โลก/บุหรี่ไฟฟ้า</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. มติชน เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, การเงินธนาคารออนไลน์, มติชน, ศูนย์ข่าวแชนนัล, thailandplus, tnn, hfocus, thebangkokinsight, thereporters)</p> <p>- นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ เผยเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ซึ่งตรงกับวันที่ 31 พ.ค.ทุกปี กรมฯ แนะนำ 2 ศาสตร์สำหรับผู้ที่ยากเลิกบุหรี่ โดยศาสตร์การแพทย์แผนไทยคือ สมุนไพรดอกขาวรูปแบบชาซึ่งอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ ทำให้ลิ้นชา ลิ้นฝาด ช่วยลดความรู้สึกลอยอยากสูบบุหรี่ และมะนาวหั่นทั้งเปลือกเป็นชิ้นพอดีคำ นำมาทานเมื่อรู้สึกอยากสูบบุหรี่ และศาสตร์การแพทย์แผนจีน ใช้การฝังเข็มตาม ช่วยลดอาการถอนยา ลดความอยากสูบบุหรี่ และการฝังเข็มหรือติดเมล็ดหางปูหลิวสิ่งที่ใบหู ทำให้รู้สึกวูบหรือขม จืด หรือไม่มีรสชาติ รวมทั้งดื่มชาสมุนไพรจีน เช่น ดิงเซียง (กานพลู) หวีซินเฉ่า (ควาทอง) และหยางกานจวี (คาโม่มายด์) จะช่วยลดความอยากบุหรี่</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. ไทยรัฐ เว็บไซต์ (tnn, ch7)</p> <p>- นพ.ไพโรจน์ สุริยธรรมา รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า วันงดสูบบุหรี่โลกในปี 2567 ประเทศไทยได้กำหนดประเด็นรณรงค์ “ร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า” ด้านผอ.สยบช. เผยการเริ่มสูบบุหรี่ของเด็กและเยาวชนยิ่งอายุน้อยยิ่งเพิ่มการติดนิโคตินมากขึ้น ทำให้เป็นโรครที่เกิดจากการสูบบุหรี่มากขึ้น เพราะได้รับสารพิษสะสมเป็นเวลานาน และยังเพิ่มความเสี่ยงต่อการใช้สารเสพติดประเภทอื่น ๆ โดย สยบช.จัดสัปดาห์รณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2567 ให้ความรู้โทษพิษภัยของบุหรี่ คัดกรองและให้คำปรึกษาเพื่อเลิกบุหรี่ แจกน้ำยาอมอดบุหรี่ และการประกวดนิทรรศการของผู้ป่วย ที่ตีกอำนวยการ สยบช.</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (Hfocus, Newtv, ryt9, Newswit, thailand4, thaipr, บ้านเมือง, สยามรัฐ)</p> <p>- นพ.พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ ผู้จัดการกองทุน สสส. กล่าวว่า เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลกมีเป้าหมายลดอัตราการสูบบุหรี่ใหม่ในกลุ่มเด็กและเยาวชน ซึ่งผลการสำรวจของกรมควบคุมโรค พบว่าการสูบบุหรี่ไฟฟ้าของเด็กและเยาวชนในปี 2565 เพิ่มขึ้นเป็น 17.6% หรือ 5.3 เท่าเมื่อเทียบกับปี 2558 ผู้เริ่มใช้บุหรี่ไฟฟ้าอายุน้อยที่สุดอยู่ที่ 7 ปี จึงต้องเร่งดำเนินการปกป้องเด็กและเยาวชนให้รู้เท่าทันภัยบุหรี่ไฟฟ้า โดยเน้นเสริมความรู้ทางสุขภาพด้านการควบคุมยาสูบและอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าผ่านการสนับสนุนกลไกเครือข่ายทุกภาคส่วน พัฒนานวัตกรรมนิทานออนไลน์ “อึ้งเค็งเค็ง พับปลอดภัย” หนังสือภาพสำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว เป็นเครื่องมือสื่อสารความรู้เท่าทันภัยบุหรี่ไฟฟ้า</p> <p>-นางเบญจมาภรณ์ ลิมปิษเฐียร รองผู้จัดการกองทุน สสส. กล่าวว่า สสส.จัดกิจกรรม ThaiHealth Watch The Series 2024 ชุดเล่นให้เป็นเรื่อง ครั้งที่ 2 เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก พร้อมพัฒนาชุดเรียนรู้ “รู้ทันกลลวงบุหรี่ไฟฟ้า” มุ่งสร้างความตระหนักถึงภัยต่อสุขภาพปอดที่มาจากบุหรี่ไฟฟ้าและฝุ่น PM2.5 ในระดับที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (บ้านเมือง, กรมประชาสัมพันธ์)</p> <p>-ทพ.อดิเรก ศรีวัฒนาวงษา นายกทันตแพทย์สมาคมแห่งประเทศไทยฯ กล่าวว่า การศึกษาระยะยาวพบว่า ผู้สูบบุหรี่จะมีการสูญเสียฟันถึง 2 เท่าของผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ และผู้ได้รับควันบุหรี่มือสองมีการสูญเสียฟันมากกว่าผู้ไม่สูบบุหรี่ จึงเชิญชวนเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลกนี้ ขอให้ประชาชนเลิกผลิตภัณฑ์นิโคตินทุกชนิด ซึ่งจากการสำรวจโดยทันตบุคลากร ปี 2566 พบเด็กในกรุงเทพฯ เคยสูบบุหรี่หรือบุหรี่ไฟฟ้าถึง 9% หรือพบทุก 1 ใน 10 คน สอดคล้องกับข้อมูลขององค์การอนามัยโลก (WHO) ที่</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>พบอายุเฉลี่ยของผู้เริ่มสูบบุหรี่มีอายุน้อยลง มีเด็กอายุ 13-15 ปี ดิบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าถึง 37 ล้านคนทั่วโลก และที่น่ากังวลคือเด็กและเยาวชนเป็นกลุ่มวัยที่มีอัตราการสูบบุหรี่ไฟฟ้าสูงมากกว่าวัยอื่นๆ</p>	
<p><b>โรคฝีดาษวานร</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (สยามรัฐ, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ผจก., ไทยรัฐ, sondhitalk)</p> <p>- นพ.วีรวัฒน์ มโนสุทธิ นพ.ทรงคุณวุฒิ โฆษกกรมควบคุมโรค เผยสถานการณ์โรคฝีดาษวานรในประเทศไทยยังพบผู้ป่วยเป็นระยะ และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในช่วงเดือนพ.ค. โดยทั่วไปโรคมียุทธศาสตร์น้อย แต่จะมีความรุนแรงมากขึ้นในกลุ่มผู้ป่วยภูมิคุ้มกันต่ำ ติดจากการสัมผัสแนบชิดกับผู้ป่วย ผู้ที่มีผื่น ตุ่ม หรือหนอง แนะนำป้องกันตัวเอง โดยเฉพาะกิจกรรมที่มีโอกาสนำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์กับคนไม่รู้จัก หรือที่มีการรวมตัวของคนจำนวนมากที่อาจเสี่ยงติดโรคจากการสัมผัสผิวหนังหรือสารคัดหลั่ง ส่วนโอกาสรับเชื้อจากการพูดคุยใกล้ชิดเป็นระยะเวลานาน เป็นไปได้ค่อนข้างต่ำ</p>	
<p><b>กวาดล้างผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดความอ้วนผสมไซบูทรามิน</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ทีวีช่อง NBT, ไทยนิวส์ออนไลน์, ผจก., ch7, ch8, thailandplus, ch3)</p> <p>- ภก.วีระชัย นลวชัย รองเลขาธิการ ออย. พร้อมด้วยตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) ร่วมปฏิบัติการ ระดมกวาดล้างผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดความอ้วนต้องสงสัยว่าผสมไซบูทรามิน 7 ยี่ห้อ ตรวจค้น 5 จุดในพื้นที่ กทม. จ.พิษณุโลก จ.นครสวรรค์ และจ.นครปฐม ยึดของกลาง 21 รายการ มูลค่ากว่า 450,000 บาท และส่งผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทั้งหมดไปให้กรมวิทย์ตรวจยืนยัน หากพบสารต้องห้ามจะดำเนินการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมต่อไป ย้ำเตือนว่าการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทางสื่อออนไลน์ที่อวดอ้างสรรพคุณเกินจริงมารับประทานเสี่ยงอันตรายถึงชีวิต และอย.จะดำเนินคดีกับผู้กระทำการโฆษณาเกินจริงทุกกรณี</p>	
<p><b>วัคซีนไขหวัดใหญ่</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (กรุงเทพธุรกิจ, กรมประชาสัมพันธ์, thebangkokinsight, มติชน)</p> <p>- นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า เนื่องจากทันตสถานแต่ละแห่งมีผู้ต้องขังจำนวนมากและพื้นที่จำกัด อาจทำให้เกิดการแพร่ระบาดโดยเฉพาะโรคไขหวัดใหญ่ จึงได้เพิ่มสิทธิประโยชน์ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไขหวัดใหญ่ 3 สายพันธุ์ให้กับผู้ต้องขังทุกคน ทุกสิทธิการรักษา จำนวน 270,000 โดส โดยเป็นปีแรกที่ดำเนินการ เริ่มให้บริการตั้งแต่ 1 พ.ค. 67 เพื่อช่วยเสริมภูมิคุ้มกัน ลดความรุนแรงของอาการ ภาวะแทรกซ้อน และเสียชีวิตจากโรคไขหวัดใหญ่ได้</p>	
<p><b>มอบป้ายรับรองมาตรฐานให้แก่ร้านอาหาร</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. เดลินิวส์ เว็บไซต์ (ไทยโพสต์)</p> <p>- นพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย รอง ผอ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายปฏิบัติการ 2) รอง นพ.สจ. สมุทรปราการ และนายกอบต.หนองปรือ ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบป้ายรับรองมาตรฐาน "สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน : SAN" ประจำปี 2567 ให้แก่ผู้ประกอบการร้านอาหารภายในอาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 94 ร้าน ที่ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินจากสจ.สมุทรปราการ เพื่อรับรองคุณภาพความสะอาดและปลอดภัย</p>	
<p><b>นักโภชนาการ ชี้กิน "ผักผลไม้" เพียงพอช่วยลดเสี่ยงโรค NCDs</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (มติชน, )</p> <p>- สสส. มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) มหาวิทยาลัยมหิดล กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ The Centre for Addiction and Mental Health (CAMH) ร่วมแถลงข่าวและเสวนาวิชาการ "ยกระดับความร่วมมือ" การตรวจติดตามเฝ้าระวังสารพิษตกค้างจากวัตถุอันตรายทางการเกษตรในผักและผลไม้ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ด้วยวิธีการสื่อสารความรู้แบบครอบคลุมโดยมีผู้ใช้ความรู้เป็นศูนย์กลาง"</p> <p>ดร.นพ.บัณฑิต ศรีไพศาล นักวิจัยประจำโครงการฯ กล่าวว่า โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) เป็นปัญหาใหญ่ของโลกและไทยส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตต่างๆ โดยเรื่องของการบริโภคอาหารเป็น 1 ใน 5 ปัจจัยเสี่ยงที่เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตถึง 9.7% ของคนไทย ซึ่งโครงการวิจัยฯ เรื่องการพัฒนาระบบข้อมูลสารพิษตกค้างในผักและผลไม้ระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พบว่า เรื่องผักและผลไม้ยังไม่มีข้อมูลเฝ้าระวังระดับประเทศ แต่หน่วยงานจะมีข้อมูลตัวเองแต่ยังไม่ได้เอามาประกอบกันว่าปัญหาอยู่ที่ไหน ชัดตรงหรือไม่ตรงกัน จึงตั้งคณะทำงานทางกรมวิทย์ฯ หน่วยงานทั้งสาธารณสุขและเกษตรฯ เข้าร่วม ในเฟสถัดไปจะสานิตตผลลงทำข้อมูลสมมติขึ้น ใน 1 ผัก 1 ผลไม้ คือ ฟริกและส้ม ที่มีสัดส่วนการตรวจเจอสารพิษจำนวนมาก เพื่อดูว่าหน้าตาของข้อมูลควรเป็นอย่างไร ควรสุ่มแบบไหน ตรวจวัดด้วยเครื่องมือ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>อะไร บันทึกข้อมูลและเชื่อมข้อมูลอย่างไร เพื่อให้ได้ข้อมูลในระดับประเทศ ซึ่งต้องใช้เวลาประมาณ 2 ปี รวมถึงจะคำนวณเงินที่จะต้องลงทุน ซึ่งรัฐต้องตัดสินใจ เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่รัฐต้องคุ้มครองประชาชน</p> <p>รศ.ดร.ชนิพรรณ บุตรยี่ อาจารย์ประจำสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า ผักและผลไม้ มีสารสำคัญช่วยป้องกันโรค NCDs เช่น เบาหวาน ความดัน หัวใจและหลอดเลือด ซึ่งองค์การอนามัยโลก (WHO) แนะนำให้บริโภคผักผลไม้ขั้นต่ำ 400 กรัมต่อวัน เพราะมีข้อมูลงานวิจัยเชิงประจักษ์ว่าสามารถช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรังได้ ถ้าบริโภคได้มากกว่าที่แนะนำความเสี่ยงก็จะลดลง แต่หากผักผลไม้ไม่ปลอดภัย ก็จะได้รับสารพิษไปด้วย ยิ่งเด็กก็ยิ่งได้รับผลกระทบมาก รวมถึงผู้ที่รับประทานผักผลไม้มากกว่าที่แนะนำ เช่น เป็น 600 กรัม หรือ 1 กิโลกรัมต่อวัน ปริมาณสารพิษตกค้างก็จะเพิ่มขึ้น เพิ่มความเสี่ยงต่อสุขภาพ โดยเฉพาะโรคมะเร็ง</p>	
<p><b>เปิดศูนย์ส่งต่อผู้ป่วยข้ามแดนไทย-กัมพูชา</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ, สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์)</p> <p>- นายภูมิวิวัชร อุดมทรัพย์ รอง ผวจ.สระแก้ว ร่วมกับนายอ เม็งจรรุญ รอง ผวจ.บันเตียเมียนเจย เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ส่งต่อผู้ป่วยข้ามแดนไทย-กัมพูชา (รพ.อรัญประเทศ-รพ.ปอยเปต) รพ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว พร้อมด้วย นพ.สสจ.บันเตียเมียนเจย นพ.สสจ.พระตะบอง นพ.สสจ.สระแก้ว ผอ.รพ.อรัญประเทศ ผอ.รพ.สระแก้ว โดยทั้งสองฝ่ายอนุญาตให้รถพยาบาลหรือรถสำหรับส่งต่อผู้ป่วยที่ได้รับการเห็นชอบและประสานงานจากศูนย์ส่งต่อผู้ป่วยระหว่างประเทศ สามารถสัญจรข้ามแดนระหว่างกันได้ เพื่อให้การขับเคลื่อนและพัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วยระหว่างสองประเทศมีประสิทธิภาพ เป็นระเบียบเรียบร้อย และเกิดประโยชน์สูงสุด</p>	
<p><b>น้ำทะเลหาดแม่รำพึงกลายเป็นสีดำ</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ch7, bugaboo)</p> <p>- จากกรณีมีผู้โพสต์ในโลกออนไลน์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบสาเหตุที่น้ำทะเลหาดแม่รำพึงกลายเป็นสีดำเข้ม สกปรกกลิ่นเหม็น ล่าสุด นายทวีป แสงกระจ่าง นายก อบต.ตะพง จ.ระยอง ชี้แจงว่าเป็นน้ำจากห้วยน้ำที่ไหลมาจากน้ำท่วมขังในพื้นที่ว่างเปล่า 200-300 ไร่จากฝนตกหนักติดต่อกันหลายวัน ไหลลงคลองและลงสู่ทะเล เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำร่วม 10 ปีแล้ว ยืนยันว่าไม่ใช่ น้ำเสียจากโรงงาน กองสาธารณสุขของ อบต.ตะพง ตรวจสอบแล้ว ไม่มีสารเคมีปนเปื้อนใด ๆ ผাগถึงนักท่องเที่ยวว่าไม่ต้องวิตกกังวล ไม่ได้เป็นน้ำปนเปื้อนสารเคมี</p>	
<p><b>เหตุการณ์สิงคโปร์แอร์ไลน์ตกหลุมอากาศ</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, thecoverage, sondhitalk)</p> <p>- สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) จัดเสวนาถอดบทเรียนสำคัญการตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินในสนามบินกรณีอากาศยานสิงคโปร์แอร์ไลน์เกิดเหตุฉุกเฉิน โดยมีผู้เข้าร่วมเสวนาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการถอดบทเรียน ทั้งขั้นตอนการดำเนินการ วิธีรับมือแก้ไขสถานการณ์ เพื่อเตรียมพัฒนาแผนเผชิญเหตุของสนามบินให้รวดเร็ว และมีความพร้อมมากยิ่งขึ้น</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ, 77 kaoded, linetoday )</p> <p>-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จัดพิธีมอบโล่เกียรติคุณ 18 หน่วยงาน ที่ร่วมภารกิจช่วยเหลือเหตุเครื่องบินของสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ เที่ยวบิน SQ321 ขอลงจอดฉุกเฉินเมื่อวันที่ 21 พ.ค.67 โดยสสจ.สมุทรปราการ เป็นผู้แทนรับมอบโล่ ของ รพ.ต่างๆ ในจ.สมุทรปราการ</p>	
<p><b>ข่าวปลอม</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ antifakenewscenter</p> <p>- รพ.มะเร็งลำปาง กรมการแพทย์ ได้ชี้แจงกรณีมีบุคคลรายหนึ่งสวมชุดพยาบาลวิชาชีพ โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า เป็นบุคลากรของ รพ.มะเร็งลำปาง ว่า เป็นการปลอมแปลงเฟซบุ๊กและนำภาพของอดีตบุคลากรที่เคยปฏิบัติงานที่ รพ.มะเร็งลำปางมาใช้แอบอ้างเป็นบุคคลดังกล่าว</p>	
<p><b>เร่งผลิตเภสัชกรและพยาบาลเฉพาะทางสุขภาพจิต</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์chiangmainews</p> <p>- นพ.ศิริศักดิ์ ธิติฉัตรนันธ์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรโครงการอบรมหลักสูตรการบริหารทางเภสัชกรรม สาขาจิตเวช รุ่นที่ 14 สำหรับเภสัชกร รพ.ทั่วประเทศ จำนวน 32 คน และโครงการอบรมหลักสูตรการ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>พยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รุ่น 26 สำหรับพยาบาลวิชาชีพ สังกัด สป.สธ. ก.อว. และสำนักการแพทย์ กรุงเทพฯ จำนวน 31 คน ทั้งนี้ กรมสุขภาพจิตได้ส่งเสริมให้ทีมสุขภาพจิตแต่ละเขตพื้นที่พัฒนาบุคลากรสหวิชาชีพตามนโยบาย สธ. ที่มุ่งผลิตบุคลากรการแพทย์ด้านสุขภาพจิต เพื่อให้ครอบคลุมการดูแลสุขภาพจิตประชาชนทั่วประเทศภายใน 5 ปีนี้ ตั้งเป้าผลิตบุคลากรสหวิชาชีพโดยเฉพาะเภสัชกรจิตเวชเพิ่มปีละ 30 คน และพยาบาลจิตเวชเพิ่มปีละ 300 คน</p>	
<p><b>คนไทยกว่า 8 ล้าน เข้าไม่ถึงอินเทอร์เน็ต</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ( hfocus, newtv )</p> <p>-สสส.เปิดเวทีเสวนา “เราจะร่วมกันลดความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัล และสร้างเสริมสุขภาวะได้อย่างไร” ถึงปัญหาคนไทยกว่า 8 ล้านคนเข้าไม่ถึงอินเทอร์เน็ต สนับสนุนให้เกิดข้อเสนอเชิงนโยบายแนวทางขับเคลื่อนงานลดความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัลและการเข้าถึงข้อมูลเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะในกลุ่มเปราะบาง (เด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ) เป็นวาระแห่งชาติ</p>	
<p><b>รพ.โทรแจ้งให้ไปตรวจสุขภาพฟรี</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ pantip</p> <p>- สมาชิกพันทิพย์ดอทคอม โพสต์กระทู้ รพ.ศิริิน โทรให้ไปตรวจสุขภาพฟรี ซึ่งปฏิเสธไปแล้วแต่ยังโทรมาอีกเป็นระยะ ๆ สร้างความรำคาญเป็นอย่างมาก ขอให้เลิกทำการตลาดแบบนี้ พร้อมอยากให้ ก.สธ.เข้าไปตรวจสอบ</p>	<p>ร้องเรียนได้ที่สภาผู้บริโภคร</p>